

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP

Chủ nhiệm Dự án: ThS Đào Thị Đuộm, Phó Vụ trưởng Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Quyết định phê duyệt số 41/QĐ-TGCP ngày 21/2/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Năm đăng ký: 2020

Năm nghiệm thu: 2021

Xếp loại: Xuất sắc

1. Mục tiêu của Dự án

Khảo sát thực trạng hội đoàn Công giáo ở Việt Nam, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hội đoàn Công giáo, đề xuất giải pháp phù hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo.

2. Kết cấu của Dự án

Dự án khảo sát hội đoàn Công giáo ở Việt Nam, kiến nghị và giải pháp được chia làm 4 phần bao gồm phần mở đầu và 3 chương.

Chương 1: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của hội đoàn Công giáo ở Việt Nam hiện nay.

Chương 2: Thực trạng hội đoàn và công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo hiện nay

Chương 3: Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo.

3. Những nội dung chính của Dự án

3.1. Chương 1, Dự án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hội đoàn Công giáo, quy định của Tòa thánh, của Giáo luật về hội đoàn, chủ trương của Giáo hội Công giáo hoàn vũ nói chung, Công giáo Việt Nam đối với hội đoàn Công giáo; làm rõ khái niệm liên quan đến hội đoàn Công giáo như Hiệp hội công, Hiệp hội tư, Hiệp hội giáo dân, Hiệp hội giáo sĩ, Dòng ba, Hội đoàn, Hội đoàn Công giáo... Dự án đề cập đến quá trình hình thành, phát triển của hội đoàn

Công giáo ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, quá trình phát triển hội đoàn ở nhiều giai đoạn gắn với quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước, đặc biệt việc phân chia các mốc lịch sử như thời kỳ trước năm 1975, sau năm 1975 đến nay đã cho thấy cách nhìn nhận, ứng xử của các cơ quan về hội đoàn Công giáo theo chủ trương của Đảng, nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Dự án đề cập đến hoạt động của một số hội đoàn trong giai đoạn hiện nay như Thiếu nhi Thánh thể, Legio Maria, Gia đình Khôi bình, Dòng Ba Đa Minh, Dòng Ba Phan Sinh, Dòng ba Cát Minh, Hội con Đức Mẹ, Hiệp hội Thánh mẫu, Các Bà mẹ Công giáo, Hội Lái tim Đức mẹ, Hội Hiền mẫu, Gia đình Phạt tạ Thánh tâm, Caritas Việt Nam, Hội thiên thần, Hội tông đồ cầu nguyện, Hội áo màu, Hội bác ái Vinh Sơn, Hội Trung nam, Hội Gia trưởng, Hội quản giáo, Hội Dâng hoa, Hội Mân Côi, Các Hội kèn, trống, Hội Áo Đức Mẹ, Hội Thánh Têrêsa, Hội Thánh Giuse, Hội Thanh niên, Hội Giới trẻ, Hội Trùm cựa, Hội Giáo lý viên. Chương 1 của Dự án đã cung cấp tương đối tổng thể về bức tranh của hội đoàn Công giáo Việt Nam hiện nay.

3.2. Chương 2 của Dự án đã làm rõ thực trạng hoạt động của hội đoàn và công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo hiện nay. Quá trình nghiên cứu, khảo sát hội đoàn Công giáo Việt Nam hiện nay Dự án đã thống kê được tên của 196 hội đoàn, trong đó có một số hội đoàn có tên gọi khác nhau nhưng có chung mục đích hoạt động như Hội Con hoa, Hội Tung hoa, Hội Dâng hoa; Hội Hiền mẫu, Hội Hiền mẫu cầu nguyện; Hội Thanh niên, Thanh niên Thánh Thể, Thanh niên Công giáo, Thanh niên Gia trưởng; hội đoàn có sự phân bố và hoạt động khác nhau ở các tỉnh, thành phố, ở vùng thành thị và nông thôn... Dự án bước đầu phân loại hội đoàn Công giáo theo mục đích hoạt động, thành phần tham gia, hội đoàn chuyên biệt và không chuyên biệt; cơ cấu tổ chức của hội đoàn, hội đoàn thành lập từ nước ngoài và hội đoàn thành lập tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Ban lãnh đạo và thành viên hội đoàn, số lượng hội đoàn các giáo phận, độ tuổi thành viên tham gia, nội dung sinh hoạt của hội đoàn, hoạt động từ thiện xã hội của hội đoàn Công giáo. Công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo, những vấn đề đặt ra trong công tác đối với hội đoàn Công giáo hiện nay,. Quy định pháp luật về quản lý hội đoàn của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, những nội dung cần quan tâm trong công tác quản lý Nhà nước đối với hội đoàn Công giáo. Chương 2 của Dự án cung cấp thông tin tương đối căn bản về thực trạng hội đoàn Công

giáo ở nước ta hiện nay, công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo, những thuận lợi và bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo.

3.3. Chương 3 của Dự án đã đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo. Căn cứ thực trạng, kết quả khảo sát dự án đã có một số phát hiện mới, dự báo xu hướng hoạt động của hội đoàn và đưa ra các giải pháp, kiến nghị đối với công tác quản lý hội đoàn Công giáo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tích cực của hội đoàn Công giáo đóng góp cho sự phát triển của xã hội: Hoàn thiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ Công giáo; nâng cao hiểu biết, nhận thức cho đội ngũ cán bộ về công tác tôn giáo, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo; Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp; phát huy vai trò tích cực của hội đoàn Công giáo đối với xã hội; Thống nhất quan điểm trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý hoạt động của hội đoàn Công giáo; Tăng cường củng cố các đoàn thể chính trị vùng đông đồng bào Công giáo; thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, tín đồ Công giáo. Dự án kiến nghị với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với hội đoàn Công giáo nói riêng và hội đoàn các tôn giáo nói chung./.

Hà Nội ngày 18 tháng 01 năm 2022

Chủ nhiệm Dự án



Đào Thị Đượm